



ดำเนินชีวิตที่เต็มเปี่ยมไปด้วยวัตถุ ประสงค์

พื้นฐานของการมีชีวิตที่ชื่นชมยินดีและเต็มเปี่ยมไปด้วยวัตถุประสงค์คือความสัมพันธ์ ความรัก และความเชื่อ ถ้าคุณกำลังมองหาความชัดเจนเรื่องแผนการของพระเจ้าสำหรับชีวิตของคุณ จงใช้แผนการนี้เพื่อช่วยให้การแสวงหาและการขุดค้นของคุณชัดเจนขึ้น นำมาจากหนังสือเรื่อง “คู่มือขั้นเยี่ยมของคริสเตียนเพื่อการเจริญเติบโตและมีวัตถุประสงค์” โดยเดวิด เจ. สวานด์

“กฎเหล็ก”

ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง นักธุรกิจ นักพูด หรือแม้กระทั่งคนธรรมดา ผู้คนจากทุกสาขาอาชีพมักอ้างอิงถึงหลักคุณธรรมของกฎเหล็กอยู่บ่อยครั้ง ที่จริงเกือบทุกคนเคยได้ยินถึงกฎข้อนี้และรู้จักความหมายของกฎนี้

ผู้คนส่วนใหญ่เห็นพ้องกันว่า “จงปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างที่ท่านปรารถนาให้เขาปฏิบัติต่อท่าน” เป็นสิ่งจำเป็นในสังคม ในหลายๆ ด้านแนวคิดนี้คือโครงสร้างที่ยึดเหนี่ยววัฒนธรรม ครอบครัว และมิตรภาพของเราไว้ด้วยกัน กฎเหล็กแสดงให้เห็นถึงความดีของการรับใช้คนอื่นซึ่งเป็นการหยิบยื่นความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และความช่วยเหลือให้กับผู้คนที่ต้องการ

พระเยซูทรงเป็นผู้เขียนกฎเหล็กข้อนี้ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญข้อแรกๆ ของการดำเนินชีวิตคริสเตียนที่ประสบความสำเร็จ

ในฐานะคริสเตียน พระเจ้าทรงเรียกเราแต่ละคนให้ขยายความเชื่อของเราให้กว้างไกลไปกว่าการเพียงแค่อเชื่อในพระเจ้า พระองค์ทรงปรารถนาให้เราแต่ละ

คนนำความเชื่อของเราไปปฏิบัติด้วยการเข้าไปมีส่วน
เกี่ยวข้องกับชีวิตของคนอื่นอันเป็นการถวายเป็นเกียรติแด่
พระเจ้าในการสำแดงความรักและพระคุณของ
พระองค์กับคนเหล่านั้น นี่คือนิยามการดำเนินชีวิตด้วย
กฏเหล็กอย่างแท้จริง

“กุญแจสู่การมีความสัมพันธ์อย่าง ประสบความสำเร็จ”

ในทุกๆ ความสัมพันธ์ (ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์กับเพื่อน กับคนในครอบครัว กับคู่สมรส หรือแม้แต่กับพระเจ้า) จะมีองค์ประกอบสำคัญอยู่สองอย่างที่ทำให้ความสัมพันธ์นั้นประสบความสำเร็จ ได้แก่ ความรักและความชอบพอที่แบ่งปันให้กันและกันในระหว่งบุคคล และการแสดงออกถึงความรักนั้น

ความจริงก็คือว่าความรักแท้จะควบคู่มากับการกระทำ อยู่เสมอ เพื่อนแท้ที่เห็นเพื่อนอีกคนหนึ่งมีความต้องการจะตอบสนองด้วยความช่วยเหลือ ความสัมพันธ์ของเรากับพระเจาก็เช่นเดียวกัน ความรักแท้ที่เรามีต่อพระเจ้าจะควบคู่มากับการกระทำ เราเข้าถึงพระทัยของพระเจ้าจากการที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับชีวิตของผู้คนรอบข้างเรา

การมีความสัมพันธ์ที่ดีที่สุดกับคนอื่นเริ่มต้นด้วยความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้า ที่จริงพระเจ้าทรงเรียกร้องให้ความสัมพันธ์ของเรากับคนอื่นเป็นส่วนขยายของความสัมพันธ์ที่เรามีกับพระองค์

ในฐานะผู้เชื่อ ความสัมพันธ์แนวดิ่งที่เรามีกับพระเจ้า
และความสัมพันธ์แนวนอนที่เรามีกับคนอื่นคือสิ่งที่
สำคัญที่สุดสำหรับพระเจ้า เพราะนั่นเป็นการรัก
พระองค์และรักคนอื่น

“เพิ่มพูนความรักของเราที่มีต่อพระเจ้า”

บางทีการพัฒนาความรักที่มีต่อพระเจ้าอาจเป็นสิ่งที่ท้าทายยิ่งกว่าการพัฒนาความรักกับเพื่อนหรือกับคนในครอบครัว เหตุผลเบื้องต้นก็เพราะว่าเราไม่สามารถมองเห็นพระเจ้าด้วยตา ดังนั้นการรักษาและการเพิ่มพูนความรักที่มีต่อพระเจ้าจึงต้องอาศัยความเชื่อ

ความเชื่อช่วยให้เราส่งผ่านความรักแท้จากจิตใจของเราไปถึงพระเจ้าโดยตรงแม้เราไม่สามารถมองเห็นพระองค์ด้วยตาฝ่ายร่างกายของเราก็ตาม เพื่อให้ความรักของเราที่มีต่อพระเจ้าจำเริญขึ้น ความเชื่อต้องมีพลังในชีวิตคริสเตียนของเรา

เมื่อเราอ่านพระคำของพระเจ้า สิ่งกระตุ้นความรักและการมีส่วนร่วมของพระองค์ในชีวิตของเราและคนอื่น และมีสามัคคีธรรมกับพระองค์ในการอธิษฐาน เราก็เริ่มรู้จักพระเจ้ามากขึ้น การรู้จักพระองค์มากขึ้นจะหล่อเลี้ยงให้ความรักแท้จำเริญขึ้นในชีวิตของเรา

การเพิ่มพูนความรักที่มีต่อพระเจ้าให้จำเริญขึ้นด้วยความเชื่อของเรานั้นยังขึ้นอยู่กับสำแดงความรัก

นั่นผ่านการกระทำด้วยเช่นกัน ความรักของเราที่มีต่อพระเจ้าโดยความเชื่อที่ควบคู่มากับการอุทิศตนของเราต่อพระเจ้าผ่านการกระทำคือคุณสมบัติทางเคมีที่จำเป็นสำหรับการมีความสัมพันธ์กับพระองค์อย่างประสบความสำเร็จและจำเริญขึ้น

แม้การเติบโตของความรักที่เรามีต่อพระเจ้าจะเป็นผลของการปฏิบัติตามความเชื่อของเรา แต่เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องเข้าใจเช่นกันว่าการกระทำเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่ทำให้เราสมควรได้รับความรักและความโปรดปรานของพระองค์ที่มีต่อเรา

ความจริงก็คือว่าพระเจ้าทรงรักเราเป็นส่วนตัวและปราศจากเงื่อนไขแล้วก่อนที่เรารู้จักพระองค์ด้วยซ้ำไป ความรักของพระเจ้าคือแหล่งที่มาแห่งความรักของเรา ซึ่งได้แก่ความรักที่เรามีต่อพระองค์และต่อคนอื่น

“เพื่อแผ่ความรักไปสู่ผู้อื่น”

การที่เรามีความรักต่อพระเจ้าอย่างมีชีวิตชีวาและ
จำเริญขึ้นอยู่ในชีวิตเราจะทำให้ความสามารถของเรา
ที่จะรักคนอื่นเพิ่มพูนขึ้นด้วยเช่นกัน เมื่อความรักต่อ
คนอื่นจำเริญขึ้น ความปรารถนาที่จะสำแดงความรัก
นั้นออกไปก็เพิ่มพูนขึ้น ดังนั้นจึงทำให้พระประสงค์ที่
สำคัญที่สุดข้อหนึ่งของพระเจ้าในการทรงสร้างเรา
สำเร็จ นั่นคือ การทำดีกับผู้อื่น

การให้ความรักควบคู่มากับการกระทำอยู่ในแผนการ
ของพระเจ้ามาเป็นเวลานานแล้ว เราแต่ละคนมี
บทบาทสำคัญในแผนแม่บทของพระเจ้าเพื่อเข้าไป
สัมผัสชีวิตของคนอื่นด้วยการทำความดี

แต่ละครั้งที่เราเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับชีวิตของคน
อื่นด้วยคำพูดที่อ่อนโยน ตอบสนองต่อความต้องการ
บางอย่าง หรือพร้อมที่จะรับฟังเสียงของคนที่ได้รับ
ความเจ็บปวด เราไม่ได้เพียงแค่สำแดงความรักของ
เราเท่านั้น แต่เรายังสำแดงความรักของพระเจ้าที่มี
ต่อเขาผ่านตัวเราเช่นกัน ด้วยวิธีนี้ เราจึงเป็นตัวแทน
คนสำคัญที่จะส่องสว่างสง่าราศีของพระเจ้าเข้าไปใน
โลกที่เต็มไปด้วยความมืดและความสิ้นหวัง

แท้ที่จริง การส่องความสว่างของเราออกไปคือการยอมให้ความสว่างของพระเจ้าส่องผ่านตัวเรา การส่องสว่างสง่าราศีของพระเจ้ากับคนอื่นมีอยู่สามแนวทางที่สำคัญ ได้แก่

1. เป็นพยานที่มีประสิทธิภาพ
2. รับใช้คนอื่น
3. สามัคคีธรรมกับพี่น้องคริสเตียน

การสำแดงความเชื่อของเราออกมาเป็นการกระทำในแนวทางเหล่านี้จะทำให้คนอื่นสามารถมีประสบการณ์กับความรัก พระคุณ และพระเมตตาของพระเจ้าเพื่อสง่าราศีของพระองค์

“เป็นพยานอย่างมีประสิทธิภาพ”

การรู้จักวิธีการที่จะทำให้การเป็นพยานของเรามีประสิทธิภาพในโลกประจำวันของเรานั้นเริ่มต้นกับความเข้าใจถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงต้องการให้คนอื่นมองเห็นในชีวิตของเรา คำตอบสั้นๆ ก็คือพระเจ้าทรงต้องการให้คนอื่นมองเห็นพระเยซูนั่นเอง แต่สิ่งนี้หมายถึงอะไร

พระเยซูทรงให้แบบอย่างที่ดีเยี่ยมเกี่ยวกับวิธีการที่พระเจ้าทรงต้องการให้เราดำเนินชีวิต ในขณะที่พระเยซูทรงมีชีวิตอยู่ในโลกที่แตกต่างจากโลกปัจจุบันของเราค่อนข้างมากนั้นพระองค์ทรงแสดงให้เห็นถึงพระลักษณะของพระเจ้าอย่างครบถ้วนและทรงให้แบบอย่างที่สุดอดคล้องกับโลกปัจจุบันของเรา

พระเจ้าทรงปรารถนาที่จะพัฒนาพระลักษณะของพระองค์ในชีวิตของเราและให้คนอื่นมองเห็น สิ่งนี้จะสำเร็จลุล่วงได้โดยผ่านความสัมพันธ์ส่วนตัวของเรากับพระเยซูเท่านั้น

แขนงจะมีชีวิตและเกิดผลเมื่อแขนงนั้นติดอยู่กับเถาฉันใด เราจะมีชีวิตและเกิดผล (หรือสำแดงพระ

ลักษณะของพระเจ้าผ่านชีวิตของเราให้คนอื่นเห็น)
เมื่อเรามีความสัมพันธ์กับพระเยซูฉันนั้น

เมื่อพระลักษณะของพระเจ้าเกิดผลในเราและผ่านทาง
เรา ความรัก ความชื่นชมยินดี สันติสุข ความอดทน
ความเมตตาปราณี ความดี ความสัตย์ซื่อ ความสุภาพ
อ่อนน้อม และการรู้จักบังคับตนของพระองค์ก็จะ
กลายเป็นพยานที่มีประสิทธิภาพที่สำแดงออกมาให้
เห็นในชีวิตประจำวันของเรา

เช่นเดียวกับในสมัยของพระเยซู การแสดงถึงพระ
ลักษณะของพระเจ้าออกมาให้เห็นภายนอกผ่านทาง
ชีวิตของเรา (ผลของพระวิญญาณ) เป็นสิ่งที่
ประจักษ์ชัด สิ่งนี้จะดึงดูดความสนใจทั้งจากผู้ที่
เป็นคริสเตียนและไม่เป็นคริสเตียนและเป็นเรื่อง
ธรรมดาที่ใครบางคนจะสอบถามเกี่ยวกับสิ่งนี้

จงเตรียมพร้อมอยู่เสมอ ใครบางคนอาจกำลังสังเกต
และสอบถามคุณในยามที่คุณคาดไม่ถึง คำพยาน
ส่วนตัวของคุณเรื่องความรอดและเรื่องการทำงานของ
พระเจ้าอย่างอัศจรรย์และต่อเบื้องในชีวิตของคุณคือ
จุดเริ่มต้นสำคัญ เขิญคนเหล่านั้นมายังคริสตจักรหรือ
กลุ่มสามัคคีธรรมของคุณและหนุนใจเขาในขณะที่เขา
เสาะหาการมีความสัมพันธ์กับพระเจ้า

“รับใช้คนอื่น”

คำนิยามง่ายๆ ของการรับใช้คือการทำตัวให้พร้อมที่จะตอบสนองต่อความต้องการของใครบางคน การตอบสนองนี้อาจต้องใช้เวลา ความสามารถ ทรัพย์สิ้นเงินทอง และความพยายาม แต่การรับใช้เพราะความรักที่มีต่อพระเจ้าและต่อคนอื่นสามารถเป็นสิ่งที่น่ายินดีและคุ้มค่าที่สุดของชีวิตเรา

การตอบสนองต่อความต้องการของคนอื่นอาจมีหลายรูปแบบและอาจมุ่งเน้นไปที่ความต้องการของคริสเตียนและผู้ไม่เป็นคริสเตียนก็ได้เช่นกัน โอกาสที่จะรับใช้ในคริสตจักรท้องถิ่นไม่ว่าเป็นส่วนตัวหรือเป็นส่วนหนึ่งของทีมเปิดกว้างอย่างมากมาย คุณมีบางสิ่งที่มีค่าอย่างมากที่จะหยิบยื่น

นอกจากนั้นยังมีโอกาสอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในการติดต่อกับผู้คนแบบตัวต่อตัวหรือการสังเกตเห็นความต้องการของใครบางคนและตอบสนองต่อความต้องการนั้นด้วยความช่วยเหลือโดยไม่ให้เขาร้องขอเช่นกัน

การตอบสนองใดก็ตามที่คุณหยิบยื่นให้ (ไม่ว่าจะเป็นเวลา ทรัพย์สินเงินทอง ความสามารถ หรือคำพูด หนุนใจ) ถือเป็นกรรับใช้ แต่พระเจ้าทรงเข้าใจเช่นกันว่าเรามีความสามารถจำกัดในสิ่งที่เราจะหยิบยื่นให้ได้ ดังนั้น พระองค์จึงทรงคาดหวังให้เราแสดงความรับผิดชอบและการเป็นผู้รักษาที่ดีเมื่อเราให้คำมั่นสัญญา

พระเจ้าทรงปรารถนาให้เราถวายด้วยความยินดี แม้บางครั้งเป็นการยากสำหรับเราบางคนที่จะตอบปฏิเสธ แต่ความจริงก็คือว่าการให้แบบเกินกำลังความสามารถอาจทำให้เราขาดความชื่นบานและหมดความยินดีที่พระเจ้าทรงต้องการให้เราเมื่อเรารับใช้

“สามัคคีธรรมกับพี่น้องคริสเตียน”

การให้คำหนุนใจ ความรัก และกำลังกับผู้เชื่อคนอื่น คือหนึ่งในสิ่งที่สำคัญที่สุดของเรา ความจริงก็คือเราต้องการซึ่งกันและกัน พระเจ้าทรงออกแบบเรามาเช่นกัน พระเจ้าไม่ทรงต้องการให้เรา “เดินไปเพียงลำพัง”

ความจริงก็คือว่าการสร้างความสัมพันธ์กับคริสเตียนคนอื่นเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อการเจริญเติบโตของเราเอง บ่อยครั้งพระเจ้าทรงกำหนดให้มี “จุดนัดพบของพระเจ้า” เพื่อให้เราได้รับใช้หรือหนุนใจซึ่งกันและกัน ซึ่งบางทีอาจเป็นเราเท่านั้นที่ทำได้

หลักการที่ว่า “สมาชิกทุกคนมีพลังและมีความสำคัญมากกว่าคนเพียงคนเดียว” นำมาประยุกต์ใช้ได้แม้กระทั่งกับคริสเตียน และการมีความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับผู้เชื่อคนอื่นๆ จะช่วยเราให้เติบโตในการดำเนินชีวิตของเรากับพระเจ้า

แผนการของพระเจ้าในการก่อตั้งคริสตจักรท้องถิ่นก็เพื่อให้คุณได้ติดต่อสัมพันธ์กับผู้เชื่อคนอื่น จงเข้าไปมีส่วนร่วมและผลิตผลกับผลดีของการให้พระพร

และการรับพระพรจากพี่น้องชายหญิงของคุณในพระ
คริสต์